

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HĐND TX KHÓA XX – NHIỆM KỲ 2021- 2026**

Kính thưa:

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các vị Đại biểu cử tri Đơn vị bầu cử số 9 khu vực xã Cổ Đông

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là: Trịnh Thị Thùy Biên, sinh 16/3/1980

Nơi ở: thôn Đồng Trạng, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội.

Chức vụ hiện nay: Phó BTĐU - Chủ tịch UBND xã Cổ Đông

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể các các vị cử tri đại diện đơn vị bầu cử số 9 khu vực xã Cổ Đông những tình cảm trân trọng, lời kính chúc sức khỏe - hạnh phúc và thành công.

Rất vinh dự cho tôi được Đảng ủy - UBND xã Cổ Đông tiếp tục tin tưởng giới thiệu tôi tham gia ứng cử Đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và được UBBC thị xã phân công chúng tôi tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9 khu vực xã Cổ Đông - TX Sơn Tây.

Hôm nay được UB MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây và UBND - UB MTTQ xã Cổ Đông cho phép tôi cùng các ứng cử viên có mặt tại đây để tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Với tư cách là Ứng cử viên Đại biểu HĐND thị xã, được đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Cổ Đông và thị xã Sơn Tây, tôi xin trình bày dự kiến chương trình hành động của mình, nếu được các vị cử tri của Đơn vị bầu cử số 9 khu vực xã Cổ Đông tiếp tục tin nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước hết tôi xin được nêu khái quát một số nét về tình hình kinh tế - xã hội thị xã Sơn Tây và xã Cổ Đông:

Trong những năm qua Thị xã Sơn Tây, xã Cổ Đông gặp rất nhiều khó khăn do tác động bởi suy giảm kinh tế toàn cầu, diễn biến thời tiết bất thường, tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Nhờ với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã đã nắm bắt những điều kiện thuận lợi, phát huy những thế mạnh, vượt qua nhiều khó khăn thách thức đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác sau:

Thị xã Sơn Tây: Về tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt tỷ lệ 10%/năm, cơ cấu kinh tế: CN-XD chiếm 44,6%, dịch vụ chiếm 43,7%, nông nghiệp chiếm 11,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng/người/năm. Giá trị canh tác đạt 102 tr đồng/ha; Thực hiện chương trình mỗi

xã, phường một sản phẩm (OCOP) có hiệu quả. Xây dựng 13 trường đạt chuẩn QG, nâng tổng số lên 36/45 trường chuẩn QG, đạt 80%. 100% các xã, phường đạt chuẩn PCGD MN, TH, THCS mức độ 3. Công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 giảm còn 0,2%. Thực hiện tốt chính sách hỏa táng đến cuối năm 2020 đạt 71,86%. 15/15 xã, phường đã đạt và duy trì Bộ tiêu chí QG về y tế gđ 2011-2020. Năm 2019 TX Sơn Tây được Thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đối với xã Cổ Đông: Giá trị tăng thêm bình quân hàng năm 10,9%; Cơ cấu kinh tế, Ngành nông nghiệp chiếm 47,5%; thương mại - dịch vụ chiếm 33,1%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 19,4% , thu nhập bình quân đầu người, năm 2020 đạt 43,26 triệu đồng/người/năm. Giá trị canh tác đạt 62,3 tr đồng/ha; xây dựng 54,1 km đường ngõ xóm, vận động Nhân dân hiến trên 20.000m² đất, đóng góp trên 8,3 tỷ đồng; xây mới, nâng cấp 17 trạm biến áp, cải tạo sửa chữa đường dây hạ thế; 22 km đường điện chiếu sáng, đường nước sạch 37 km. Trong 5 năm đã cấp được 294 giấy CNQSD đất ở, đã nhận 2144 GCNQSD đất nông nghiệp cho Nhân dân; lập hồ sơ đăng ký đất đai 2379/1718 hồ sơ đạt 138,5%. Tiếp tục thực hiện giải quyết các tồn tại trong công tác giao đất cho Nhân dân tại khu cấp đất giãn dân Gò Giàng - Nương Cũ, Đồng Chương; đất Bãi Chè, khu đô thị Thiên Mã, đất dịch vụ chợ Bãi Đá

Công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 giảm còn 0,38%. Thực hiện tốt chính sách hỏa táng đến cuối năm 2020 đạt 70%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đến năm 2020 đạt 96,1%; 5/5 cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 2/3 trường đạt chuẩn QG. Công tác Quốc phòng –An ninh được giữ vững. Năm 2018 xã Cổ Đông được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2012-2017.

Những kết quả nêu trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền và tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm của nhân dân xây dựng quê hương thị xã Sơn Tây, xã Cổ Đông ngày càng phát triển toàn diện; đặc biệt có sự đóng góp công sức rất lớn của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri, nhiệm kỳ 2021-2026 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức: tình hình dịch bệnh, thời tiết, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp, nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng còn hạn chế, công tác cải cách các thủ tục hành chính nhiều khâu còn rườm rà, văn bản pháp luật còn chồng chéo, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng và đặc biệt là công tác cấp GCN QSDĐ cho nhân dân còn chậm, nhiều khó khăn vướng mắc chưa được khắc phục; vì vậy chúng ta cần phải nêu cao vai trò và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với sự ổn định và phát triển của địa phương. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026, tôi đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu tôi là cầu nối giữa cử tri với HĐND, UBND, các ngành chức năng thị xã Sơn Tây và xã Cổ Đông, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, gần gũi với nhân dân và làm tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Nhân dân.

2. Tôi sẽ tích cực phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu HĐND, tham dự đầy đủ các kỳ họp và tích cực đóng góp ý kiến của mình, để cùng HĐND xây dựng Nghị quyết sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có ý kiến đề nghị HĐND, UBND, các ngành chức năng của thị xã và xã Cổ Đông quan tâm đến việc giải quyết những nhu cầu, bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân đặc biệt là công tác cấp GCNQSD đất ở và tài sản gắn liền với đất; công tác vệ sinh môi trường; công tác cải cách các thủ tục hành chính và vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để đầu tư củng cố hệ thống kênh mương, đường nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; đặc biệt quan tâm chính sách đầu tư, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sau dồn điền đổi thửa và hỗ trợ đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật để xã Cổ Đông đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra

3. Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục nghiên cứu học tập, cập nhật, tích lũy kiến thức, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên thực sự trung thành với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân. Bản thân tôi với vị trí chức vụ đang đảm nhiệm là PBT ĐU- CTUBND xã. Tôi sẽ cùng tập thể Đảng ủy, UBND tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác quản lý cán bộ làm việc trong khối chính quyền xã. Chỉ đạo thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của UBND xã để đưa công tác quản lý cán bộ, công chức vào nề nếp tránh tình trạng cán bộ quan liêu, hách dịch Nhân dân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, với tinh thần phục vụ nhân dân; góp phần thực hiện phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn;

Là người đứng cơ quan, tôi xác định trách nhiệm cá nhân là rất nặng nề, trước những khó khăn, thách thức, vì sự phát triển chung, tôi phải tự mình trau dồi kiến thức, chịu khó học hỏi, đồng chí, đồng nghiệp, người đi trước, học nhân dân để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho Đảng ủy, cho HĐND xã ban hành nghị quyết lãnh đạo cũng như định hướng phát triển đúng, trúng và sát với tình hình thực tế của địa phương.

4. Với vai trò là nữ ứng cử viên, tôi rất quan tâm đến bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ. Tôi sẽ tiếp tục góp phần đề xuất, giải quyết và thực

hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực nhất là công tác cán bộ, giáo dục-đào tạo, lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, phòng-chống bạo lực gia đình; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

5. Là người con sinh ra và lớn lên tại xã Cổ Đông, Tôi mong muốn được góp phần cùng Hội đồng nhân dân, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng TX Sơn Tây và xã Cổ Đông phát triển toàn diện, no ấm và văn minh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn, đẩy mạnh công tác giao lưu kết nghĩa, tăng cường mối đoàn kết quân dân; Phối hợp thực hiện công tác dân vận, công tác chiến đấu trị an hàng năm, chính sách hậu phương - quân đội, ... Đồng thời, có quan điểm, xây dựng các giải pháp toàn diện và chính sách giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí bộ đội và gia đình các đồng chí sinh sống tại địa phương thuận lợi.

Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị cử tri

Nếu được các vị cử tri của Đơn vị bầu cử số 9 khu vực xã Cổ Đông tiếp tục tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu HĐND thị xã khóa XX, đây là vinh dự to lớn, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, chính quyền và cử tri giao phó. Khi được trở thành Đại biểu HĐND thị xã tôi sẽ là người kết nối giữa chính quyền thị xã, xã Cổ Đông với cử tri, đó là điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc thực hiện chương trình hành động mà tôi đã đề ra để mang lại quyền lợi cho các tầng lớp cử tri và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của thị xã Sơn Tây và xã Cổ Đông.

Rất mong được các vị cử tri tín nhiệm, lựa chọn để tôi có cơ hội thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được Đảng, chính quyền và nhân dân giao. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, đại diện cử tri đơn vị bầu cử số 9 khu vực xã Cổ Đông đã bớt chút thời gian về dự và chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của thường trực UB MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây và TT UBND-UB MTTQ xã Cổ Đông đã tạo điều kiện tổ chức buổi tiếp xúc này để chúng tôi có cơ hội gặp gỡ và trao đổi tâm tư nguyện vọng, trình bày chương trình kế hoạch của mình. Một lần nữa tôi xin kính chúc các quý đại biểu và toàn thể cử tri đơn vị bầu cử số 9 khu vực xã Cổ Đông có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân trọng cảm ơn hội nghị.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY
KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026**

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Giang

Chức vụ, đơn vị: Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi

Kính thưa các quý vị đại biểu!, thưa toàn thể cử tri!.

Tôi tên, sinh ngày 19/10/1994. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học sư phạm, chức vụ hiện nay là giáo viên.

Tôi rất vinh dự khi được tập thể Trường Tiểu học Lê Lợi và bà con cử tri thôn Thần Nghệ - Quang Trung – Sơn tây giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thị xã Sơn Tây nhiệm kì 2021-2026.

Tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động của tôi trước bà con cử tri:

Đầu tiên:Theo tôi vai trò, nhiệm vụ của một Đại biểu HĐND thì điều quan trọng nhất phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Thứ 2 : Hiện trạng và mục tiêu phát triển của Thị xã Sơn Tây nói chung và địa phương ta nói riêng như sau: Hiện nay thị xã ta có 21 hợp tác xã đang hoạt động trong đó có 18 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 3 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thủ công nghiệp, thương mại.

Về kinh tế: Tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đưa thu nhập bình quân đầu người ra tăng so với năm cũ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá.

Về nông nghiệp: Chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch các vùng trồng trọt, chăn nuôi, phát triển trang trại, vùng rau an toàn, cây ăn quả. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất cho người nông dân. Và tiếp tục xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2021-2025 phấn đấu có 2 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Và đặc biệt trên thị xã ta có khu xử lý rác thải Xuân Sơn là nơi xử lý rác thải cho rất nhiều huyện thị ở Hà Nội hiện nay sắp đầy. Chính vì vậy kế hoạch là sẽ xây dựng các dự án như nhà máy đốt rác công nghệ cao.

Về giáo dục: Tôi thấy rằng thực trạng của nền giáo dục ở Sơn Tây nói chung cũng như xã Cổ Đông nói riêng so với mặt bằng của thành phố còn nhiều hạn chế đối với việc cập nhật các phương pháp giáo dục hiện đại. Chính vì vậy thị xã chú

trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm tới giáo dục đạo đức, lý tưởng, truyền thống cho học sinh. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục.

Tăng cường đầu tư thêm cơ sở vật chất cho các trường học. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Phân đấu đến năm 2025 tỷ lệ các trường công lập nhận chuẩn quốc gia đạt 85-90%. Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực đào tạo nghề chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, việc làm của nhân dân.

Thứ 3: Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026 thì tôi sẽ thực hiện những kế hoạch hành động đã xây dựng mình như sau:

- **Một là:** Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương ta nói riêng.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: gia đình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em.

Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

- **Hai là:** Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho con em người dân tộc, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

- Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường.

Ba là: Tôi sẽ giữ liên lạc thường xuyên với người dân và luôn luôn lắng nghe, giữ vững mối quan hệ mật thiết với người dân, tiếp xúc với cử tri định kỳ, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước. Là người đại diện cho tiếng nói, nhu cầu, nguyện vọng của người dân địa phương. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Và để có thể khẳng định thực hiện được những kế hoạch trên thì tôi có những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để làm cơ sở đề xuất giải pháp thực thi.

- Cụ thể tôi có 7 năm kinh nghiệm công tác ở môi trường giáo dục.

- Tôi có kỹ năng: trình bày, tuyên truyền và đàm phán tốt, phối hợp trong hoạt động, chăm lo và hỗ trợ tốt cho người dân.

- Tôi có kinh nghiệm tổ chức tốt các hoạt động cộng đồng, xác định tốt về thực trạng và nhu cầu của nhân dân đặc biệt là các phụ huynh học sinh để giúp đỡ những vấn đề mà người dân mong muốn được quan tâm.

Kính thưa các quý vị đại biểu!, thưa toàn thể cử tri !

Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn. Và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, cho tôi có cơ hội mang sức trẻ của mình cống hiến cho địa phương, cho xã hội, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu. Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin Cảm ơn tất cả các bà con đã lắng nghe.

Người ứng cử

Nguyễn Thị Mỹ Giang

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính thưa:

Kính thưa: các vị Đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Cử tri!

Tên tôi là: Nguyễn Thị Thu Hương ; **Sinh ngày:** 04/6/1976

Quê quán: xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Thường trú: số nhà 37, ngõ 98B, phố Hữu Nghi, phường Xuân Khanh, TX. Sơn Tây

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Thị xã

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Cử tri!

Được sinh ra là lớn lên trong gia đình thuần Nông tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, bản thân được đào tạo cơ bản, tôi đã có hơn 22 năm kinh nghiệm công tác, trong đó có 9 năm công tác tại Thị đoàn Sơn Tây, hơn 3 năm làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thị xã và hơn 10 năm công tác tại Cơ quan LĐLĐ Thị xã làm Phó chủ tịch và hiện nay là Chủ tịch LĐLĐ Thị xã. Gắn bó với cơ quan vận động quần chúng nhiều năm, ý thức được trách nhiệm của mình, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cán bộ, đoàn viên và nhân dân, lắng nghe những vấn đề mà cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân quan tâm để nghiên cứu, đề xuất với các cấp, các phòng, ban, ngành của Thị xã để có giải pháp khắc phục, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền và quy định.

Kính thưa các vị đại biểu cử tri!

Được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tín nhiệm, hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử HĐND Thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 và được UBBC Thị xã phân công ứng cử tại xã Cổ Đông, địa phương cửa ngõ phía Nam thị xã Sơn Tây (*diện tích 2.601,58 ha; dân số: 18.541 người ; 13 thôn*), có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng với 05 đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn (Trường SQ Lục Quân I; Trung đoàn 916 – Sư đoàn 371 Quân chủng PKKQ, Lữ Đoàn 45 - Binh chủng Pháo Binh, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 34, Bộ Tư lệnh Thông tin và Đại đội 8 Vận tải, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thông tin).

Tôi ý thức đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với cá nhân tôi trước mong muốn và yêu cầu của cử tri, nhân dân địa phương về xây dựng và phát triển xã Cổ Đông trở thành xã Nông thôn mới nâng cao năm 2025 và với 16 tiêu chí phấn đấu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) mà Đại hội Đảng bộ xã Cổ Đông đã đề ra, đặc biệt là những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm như: Công tác cấp giấy CN quyền sử dụng đất, công tác đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, xây dựng trường học, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, vấn đề môi trường, chuyển đổi cơ cấu kinh tế (Vật nuôi, cây trồng)....

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Cử tri!

Nếu được cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu tôi vào HĐND Thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi sẽ cố gắng nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ của mình, tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:

Một là, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân, giữ mối liên hệ thường xuyên gắn bó với cử tri, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri và Nhân dân xã Cổ Đông nói riêng và nhân dân thị xã Sơn Tây nói chung, chủ động nghiên cứu, đề xuất với HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành của Thị xã, đồng thời đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết những kiến nghị chính đáng, những đơn khiếu nại, tố cáo của cử tri và Nhân dân đúng các quy định của pháp luật.

Hai là, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, bản thân cố gắng rèn luyện, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu của Nhân dân. Sắp xếp công việc một cách khoa học để dành nhiều thời gian đi cơ sở, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND Thị xã, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn có trách nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp, tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND Thị xã.

Ba là, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri xã Cổ Đông và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND Thị xã, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa

bàn Thị xã bàn bạc thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

+ Trên cương vị là cán bộ chủ chốt của LĐLĐ Thị xã tôi luôn đặt quyết tâm nếu được trúng cử tôi phải trở thành người đại diện xứng đáng của đoàn viên, CNVCLĐ của Thị xã trên các diễn đàn của HĐND Thị xã. Tôi sẽ cùng Ban Thường vụ, BCH LĐLĐ Thị xã nghiên cứu, đổi mới nội dung và hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cũng như nhu cầu hoạt động của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thị xã cũng như các CĐCS trên địa bàn xã Cổ Đông hiện nay.

Tôi sẽ đề xuất, kiến nghị HĐND Thị xã, các cơ quan chức năng xây dựng triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ, từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện nay. Đặc biệt chú trọng vào việc thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ để thực hiện tốt nhiệm vụ và chức năng của tổ chức Công đoàn trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hiện nay.

+ Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Thị xã, Tôi sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của Phụ nữ và trẻ em trong xã để ý kiến với Hội LHPN Thị xã và các phòng, ban, ngành liên quan, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, chiếm hơn 50% dân số của xã để đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã Cổ Đông chúng ta đã đề ra.

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý ! Thưa toàn thể cử tri !

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra, đại diện cho ý chí, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia bàn bạc, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Do vậy, đại biểu HĐND phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình để đại diện cho cử tri, nói lên tiếng nói của cử tri, phản ánh nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị và những vấn đề cử tri địa phương quan tâm đến với diễn đàn HĐND Thị xã, đại biểu phải thực sự là cầu nối giữa Nhân dân địa phương với chính quyền Thị xã.

Với tinh thần cầu thị chân thành nhất, tôi rất mong và tin tưởng nhận được sự ủng hộ của quý vị cử tri có mặt tại Hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay, cử tri xã Cổ Đông và các

đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn xã Cổ Đông thể hiện qua mỗi lá phiếu bầu vào ngày hội toàn dân 23/5 sắp tới để tôi được vinh dự làm đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, đóng góp vào sự phát triển chung của Thị xã và xã Cổ Đông.

Tôi xin hứa với cử tri xã Cổ Đông dù ở bất kỳ cương vị công tác nào tôi cũng luôn là một công dân tốt, đảng viên gương mẫu, một cán bộ tận tụy, trách nhiệm với công việc. Không tham nhũng, không tiêu cực, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tôi xin trân trọng cảm ơn UB MTTQ VN Thị xã Sơn Tây và xã Cổ Đông đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay, cảm ơn các quý vị cử tri đã dành thời gian đến lắng nghe và trao đổi với chúng tôi về chương trình hành động của các ứng cử viên. Kính chúc chính quyền và nhân dân xã Cổ Đông tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cử tri và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động ủng hộ ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị Bầu cử số 9 xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây

Họ và tên: **Nguyễn Hữu Nam** Sinh ngày 16/8/1978

Cấp bậc: Trung tá; Trình độ: Đại học (*cử nhân Quân sự*); LLCT: Cao cấp.

Quê quán: Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Hiện nay là Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, CTV Ban CHQS thị xã Sơn Tây.

Quá trình công tác, học tập tại đơn vị và tham gia các hoạt động của địa phương tôi được Thị ủy Sơn Tây giới thiệu, cử tri nơi công tác, và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là được về quê hương xã Cổ Đông anh hùng tham gia ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 9 là nguyện vọng và cũng là vinh dự rất lớn của cá nhân.

Lời đầu tiên, cho phép tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân xã Cổ Đông, đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quân đội và ông bà đại biểu đại diện cử tri xã Cổ Đông.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí cùng toàn thể các đại biểu đã dành cho chúng tôi buổi tiếp xúc ngày hôm nay. Kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đại diện cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Được phép của hội nghị, tôi xin được chia sẻ, bộ bách những suy nghĩ của bản thân và báo cáo Chương trình hành động của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đại diện cử tri như sau.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Đỗ Động, Thanh Oai - miền quê giàu truyền thống cách mạng, gia đình có bố để tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1965 đến 1975. Đối với bản thân được gia đình nuôi ăn học, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học tháng 6/1996 tôi trúng tuyển và tham gia học tập tại trường Sĩ quan Lục quân 1 đến 7/2001. Ra trường với quân hàm Thiếu úy về nhận công tác tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 thuộc Quân khu Thủ đô (*nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội*). Trải qua hơn 25 năm học tập, công tác với cương vị từ chiến sĩ đến cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, xen vào đó là làm công tác chuyên môn ở cơ quan trung đoàn, sư đoàn và có hơn 02 năm học tập tại Học viện Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Được điều động từ Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 về Ban CHQS thị xã công tác từ cuối tháng 2/2020, thì ngay trong năm 2020 tôi đã cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được BTL Thủ đô Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc. Và từ đầu năm đến nay luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác huấn luyện, SSCĐ.

Đối với bản thân trong suốt quá trình học tập, công tác dù bất kỳ trên cương vị, hoàn cảnh nào luôn phát huy cao độ ý thức tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng, rèn

luyện phấn đấu không ngừng, xây dựng ý chí quyết tâm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Là cán bộ chính trị ở mỗi cấp luôn gần gũi, động viên, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; luôn quan tâm xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực sự là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị. Là quân nhân trong quân đội, tôi nhận thức sâu sắc rằng phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, hiểu dân, để được dân tin, dân mến thì việc gì khó mấy cũng thành công như lời Bác Hồ đã dạy **“Đễ trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”**; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân là cội nguồn sức mạnh, là gốc của mọi thắng lợi.

Do vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn xây dựng và củng cố tốt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Tham mưu với Thị xã và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giải quyết tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; phối hợp với các đơn vị quân đội tham gia làm công tác dân vận; khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà, phục vụ các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7), các ngày lễ, tết... Qua đó, góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Bên cạnh đó, tôi luôn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Bản thân luôn mẫu mực về đạo đức, lối sống, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương phát động.

Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội trong cơ quan, đơn vị còn có sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ rất lớn, rất quan trọng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, đặc biệt là sự yêu thương, đùm bọc, che chở của các bác, các cô, các chú và Nhân dân địa phương nơi chúng tôi công tác, sinh hoạt nói riêng và Nhân dân trên địa bàn thị xã nói chung.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa các ông bà đại diện cử tri!

Bản thân luôn nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và HĐND về nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Do vậy, nếu nhận được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi làm đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, ngoài thực hiện chức trách, nhiệm vụ Quân đội giao, tôi xin hứa sẽ quyết tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện và công tác để thực hiện tốt 4 tiêu chuẩn của đại biểu HĐND nhằm đáp lại những tình cảm mà các đồng chí đại biểu và cử tri đã dành cho; để đi đến đâu cũng có Nhân dân, đi đến đâu cũng có bạn bè. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

Một là: Ra sức học tập nâng cao trình độ mọi mặt, kiến thức về kinh tế - xã hội; tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của HĐND, của người đại biểu

HĐND làm cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trước cử tri. Gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Hai là: là đại biểu ứng cử tại xã Cổ Đông - quê hương có truyền thống cách mạng - Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần to lớn vào sự phát triển của thị xã.

Đề thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của cử tri xã nhà, bản thân sẽ sắp xếp công việc khoa học, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐND, các buổi tiếp xúc với cử tri, các hoạt động khác có liên quan đến quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Thường xuyên giữ vững mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, với các đơn vị quân đội thông qua các hoạt động. Nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của Nhân dân về các vấn đề chung của địa phương cũng như những vấn đề liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu được xác định trong Nghị quyết của Đảng bộ xã Cổ Đông lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời phản ánh ý chí, nguyện vọng cấp thiết của cử tri, mang tiếng nói của cử tri xã nhà đến với HĐND thị xã, làm cơ sở HĐND thị xã quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng sát với yêu cầu thực của tiền địa phương; thực sự là cầu nối giữa Nhân dân với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ba là: Cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chú trọng nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của LLVT thị xã, trong đó có LLVT xã Cổ Đông nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô, bảo vệ địa phương trong tình hình mới; xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng được giao; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng.

Đặc biệt, đề xuất các giải pháp góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội theo đúng quy định của Nhà nước, chú trọng đến các đối tượng chính sách người có công - là những người đã có nhiều cống hiến cho nền độc lập tự do của Tổ quốc và Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các trường dạy nghề tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về địa phương. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà, phục vụ các đối tượng chính sách, xây dựng nông thôn mới nâng cao; trước mắt, tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Bốn là: Đề xuất với HĐND thị xã quyết định những chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng LLVT địa phương theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp; xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện; từng bước giải quyết các vấn đề liên quan đến đất quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, Công an thị xã và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị,

trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương Cổ Đông ngày càng giàu mạnh.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa các ông bà đại diện cử tri!

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, không gì khác bản thân phải không ngừng học tập, nghiên cứu nắm chắc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Song tôi nhận thấy rằng, điều quan trọng hơn cả vẫn phải bằng những cử chỉ, hành động, việc làm cụ thể trong thực tiễn hoạt động đại biểu cử tri của mình.

Do vậy, bản thân luôn mong muốn nhận được sự quan tâm, đóng góp, động viên, giúp đỡ của các đồng chí đại biểu, của cử tri và toàn thể Nhân dân; tôi xin nghiêm túc tiếp thu và nhanh chóng khắc phục những hạn chế khuyết điểm để tự hoàn thiện mình đáp ứng với niềm tin nơi Nhân dân. Tôi luôn trân trọng và biết ơn sự tín nhiệm của toàn thể cử tri và Nhân dân.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Thường trực MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể xã Cổ Đông, đại biểu các đơn vị quân đội đặc biệt là các vị đại diện cử tri đã tới dự hội nghị ngày hôm nay.

Qua các đồng chí, cho tôi xin gửi những tâm tư, nguyện vọng của mình tới toàn thể cử tri và Nhân dân xã, bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, tôi xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là đại biểu của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri xã Cổ Đông anh hùng.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, cùng toàn thể đại diện cử tri mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn./

NGƯỜI VIẾT

Nguyễn Hữu Nam